

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566

เอกชนพนักำล้งรัฐบาล พลักดันการค้ำการลงท่นไทย-ซาอุฯ

นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริหาร ส.อ.ท. ร่วมคณะเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.ต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะภาคีรัฐและภาคเอกชน

โดยซาอุฯต้องการดึงนักลงทุนจากทั่วโลกและนักลงทุนจากไทยไปร่วมโครงการ Saudi Vision 2030 โดยตั้งเป้าหมายจะนำพาซาอุฯไปสู่อนาคตใหม่ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม กับนโยบายในการสร้างเมืองใหม่ที่มีชื่อว่า “นีอุม” NEOM (Saudi Arabia Smart City) อีกทั้งซาอุฯ ยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพหลายด้านทั้งการเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำของกลุ่มคาบสมุทรอ่าวอาหรับ (GCC) ขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าไทย มีประชากร 35 ล้านคน คาดว่าจะเพิ่มเป็น 50 ล้านคนในปี 2030 (พ.ศ. 2573) และยังสามารถเชื่อมโยงตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

นายชาติชายเปิดเผยว่า การเดินทางไปซาอุฯครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในการผลักดันการค้า การลงทุนร่วมกันระหว่างไทยและซาอุฯพร้อมขยายความร่วมมือและการลงทุนในด้านต่างๆ อาทิ

- อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ จากมูลค่าการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์พบว่าสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์เป็นหนึ่งในสินค้าส่งออก 15 อันดับแรกของไทยที่ส่งออกไปซาอุฯซึ่งมีมูลค่ากว่า 214.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจากการที่ซาอุฯได้ยกเลิกกฎหมายและอนุญาตให้ผู้หญิงชาวซาอุฯขับรถได้ สนับสนุนให้ความต้องการใช้รถยนต์เติบโตจึงเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยขยายตลาดในซาอุฯ มากขึ้น โดยเฉพาะสาขาชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญ และจะช่วยผลักดันให้ซาอุฯเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตในระดับโลก

- อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างบริษัท เอสซีจี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น มีนโยบายขยายการลงทุนโดยมุ่งขยายธุรกิจและพัฒนาระบบนิเวศด้านการก่อสร้าง ไปสู่การขยายห่วงโซ่อุปทาน ในด้านอื่นๆ ทั้งธุรกิจปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และ PVC เป็นต้น เพื่อต้องการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ จึงมีแผนการจัดตั้งสำนักงาน ณ กรุงริยาด ภายในเดือนกันยายนปี 2566 นอกจากนี้สินค้าอื่นๆ ที่ยังมีโอกาสเติบโต เช่น เหล็ก ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ได้รับประโยชน์จากการลงทุน Mega Project ของซาอุฯ ในการสร้างเมืองและขยายเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับแผน Saudi Vision 2030

- อุตสาหกรรมปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ทั้งนี้ ซาอุฯเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกปุ๋ยเคมีอันดับที่ 6 ของโลกจากการเข้าพบหน่วยงาน Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตปุ๋ยรายใหญ่รายหนึ่งของโลกและเป็นรายใหญ่ของซาอุฯแสดงความสนใจที่จะร่วมมือและขยายลงทุนกับไทยและในช่วงการเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ผ่านมามีไทยได้นำเข้าปุ๋ยและเคมีภัณฑ์จากซาอุฯ

ฯและทางบริษัทมีส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจปุ๋ยในไทยมากถึง 45% ซึ่งไทยมีแนวโน้มนำเข้าสินค้าปุ๋ยและเคมีภัณฑ์จากซาอูฯ มากขึ้น

• โครงการปลูกต้นไม้ 50,000 ล้านต้น ในกลุ่มประเทศอาหรับ ตามเป้าหมายของ Vision 2030 ของซาอูฯมีแผนที่จะนำเข้าต้นไม้จากทั่วโลกเพื่อให้บรรลุตามนโยบายซาอูฯสีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ 10,000 ล้านต้น และร่วมสนับสนุนผลักดันโครงการปลูกต้นไม้ 50,000 ล้านต้น ทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง ปัจจุบันไทยส่งต้นไม้ไปยังซาอูฯ แล้วกว่า 200,000 ต้น และยังมีโอกาสให้ไทยส่งออกต้นไม้ไปยังซาอูฯ ได้อีกมาก

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยากรและเทคโนโลยีของซาอูฯ (KACST) ซึ่งมีการแสดงนวัตกรรมของสินค้าอุตสาหกรรม โดยซาอูฯ ยินดีที่จะให้ใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของซาอูฯ หากสตาร์ทอัพทั้งสองประเทศตกลงที่จะร่วมกันเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกัน และหากเกิดการร่วมทุนกัน หน่วยงานดังกล่าวพร้อมให้การสนับสนุนธุรกิจเงินร่วมลงทุนให้อีกด้วย

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566

จับตา “เงินเพื่อ” ปลายปีกลับมาพุ่ง ธปท.พันธเศรษฐกิจไทยปีนี้โตได้ไม่สะดุดตอ



วานนี้ (14 มิ.ย.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดงาน Monetary policy Forum ซึ่งแจงแนวนโยบายการเงิน และแนวโน้มเงินเพื่อในระยะต่อไปต่อนักวิเคราะห์ โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ยังมีความเสี่ยงหลายด้าน ยอมรับเงินเพื่อเดือน พ.ค.ที่เพิ่มขึ้น 0.53% ต่ำกว่าที่ ธปท.คาดไว้ ขณะที่นโยบายการเงินในขณะนี้ยังคงผ่อนคลาย ขณะที่ดอกเบี้ยนโยบายยังสามารถขึ้นต่อได้ เพราะยังไม่เข้าสู่ระดับปกติ

นายปิติ ติษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธปท.กล่าวว่า ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยในขณะนี้มูลค่าเศรษฐกิจไทยกลับเข้ามาอยู่ในช่วงก่อนโควิด-19 แล้ว แต่ยังไม่ฟื้นตัวเข้าสู่ระดับศักยภาพ ซึ่งส่วนนี้เป็นระดับศักยภาพใหม่ที่ลดลง จากศักยภาพเดิมที่เคยทำได้ในช่วงก่อนหน้า เพราะผลกระทบจากโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ธปท.คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะเติบโตเข้าสู่ศักยภาพเดิมได้ในอนาคต

ขณะที่อัตราเงินเพื่อนั้นในระยะปานกลางอาจจะเข้ามาสู่ในระดับกรอบเป้าหมายเงินเพื่อได้ แต่ในระยะ 1-2 ปีนี้ อัตราเงินเพื่อทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะกระทบต่อเนื่องมายังเงินเพื่อของไทยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราเงินเพื่อพื้นฐานของไทยที่ ธปท.มองว่า ในปีนี้และปีหน้าจะอยู่ที่ 2% ดังนั้น จะต้องติดตามใกล้ชิด

“อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินนโยบายการเงินในระยะข้างหน้าว่า สิ่งที่คุณกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใช้ในการพิจารณา คือ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยเป็นหลัก ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจต่างประเทศนั้น จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาก็ต่อเมื่อจะมีนัยสำคัญ

ต่อเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินเพื่อ ภาวะเศรษฐกิจ หรือภาวะการเงิน โดยที่ผ่านมามีวิกฤตเศรษฐกิจของไทย และสหรัฐมีความแตกต่างกัน ของสหรัฐจะฟื้นตัวเร็วและแรงกว่า ส่วนของไทยค่อยๆตามมา ดังนั้นในปีหน้าคิดว่ายังเป็นทิศทางที่ยังแตกต่างกันอยู่ ของไทยคือค่อยฟื้นในปีหน้าและ กนง.ยังเห็นว่าการดำเนินนโยบายในลักษณะปัจจุบันที่จะทำให้ดอกเบี้ยเข้าสู่ระดับปกติ เป็นนโยบายที่เหมาะสม”

ส่วนความกังวลว่าในช่วงที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่ นโยบายการคลังอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นั้น นายปิติกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ แต่ค่อนข้างชัดเจนว่างบประมาณปี 67 อาจจะล่าช้าไป 1 ไตรมาส และเห็นว่ายังมีเวลาพอที่จะรอดูความชัดเจนของรัฐบาลที่จะเข้ามาก่อน

ชี้ช่วงปลายปีเงินเพื่ออาจพุ่งอีกรอบ

ด้านนายสุรช แทนบุญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการเงิน ธปท. กล่าวถึงอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงในเดือนที่ผ่านมาถือเป็นการลดลงระยะสั้นๆ เนื่องจากมีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟเป็นกรณีพิเศษ และฐานในปีที่ผ่านมาที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันโลก ขณะที่แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในช่วงต่อไปจะทรงตัวในระดับนี้ แต่จากการประเมินราคาอาหารสด ราคาสินค้าที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น และองค์ประกอบอื่นๆของเงินเฟ้อที่ยังมีความหนืด ยังมีโอกาสที่เงินเฟ้อในช่วงปลายปีนี้ อาจจะปรับสูงขึ้นได้ ขณะที่ในปี 2567 เงินเฟ้อจะยังทรงตัวในระดับสูง โดยคาดว่าปีนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ 2.5% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ยังทรงตัวในระดับสูงเมื่อเทียบกับอดีต และลดลงช้าเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไป โดยคาดว่าปีนี้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน จะอยู่ที่ 2.0%

ทั้งนี้ มีปัจจัยที่อาจจะทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงกว่ากรณีฐาน คือ ต้องติดตามการส่งผ่านต้นทุนที่อาจสูงและเร็วกว่าคาด จากต้นทุนที่ผู้ประกอบการยังไม่ได้ส่งผ่าน การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่อาจฟื้นตัวได้มากกว่าคาด และราคาอาหารสดที่สูงขึ้น ตามการเข้าสู่ภาวะเอลนีโญ ซึ่งในขณะนี้ ธปท.ได้ใส่ความเสี่ยงนี้ไว้แล้วว่าจะทำให้เงินเฟ้อสูงเพิ่มขึ้น 0.15% ซึ่งยังต่ำกว่าผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาที่ 0.3% จึงต้องติดตามต่อไป นอกจากนี้ ยังต้องติดตามนโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลใหม่ เช่น นโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนอกจากนั้น หากราคาน้ำมันดิบดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกราว 10 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ 10% จากราคาที่ ธปท.ประเมินไว้ อาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทั้งปี ปรับเพิ่มขึ้นได้อีก 0.50% จากระดับที่คาดการณ์ไว้

ดอกเบี้ยไปต่อได้ยังไม่วางใจเงินเฟ้อดี

ขณะที่นายภูริชัย รุ่งเจริญกิจกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายการเงิน ธปท. ระบุถึงประเด็นสำคัญในการดำเนินนโยบายการเงินว่า การดำเนินนโยบายการเงินมีเป้าหมายหลักในการทำให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องและกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพ ขณะที่เงินเฟ้อกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน โดยในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั้น จะต้องเป็นระดับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจ และช่วยรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาว โดยขณะนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงยังไม่ได้เข้าสู่จุดที่ ธปท.ตั้งเป้าหมายไว้

“ต้องเข้าใจว่าเรามาจากเงินเพื่อที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และหลายประเทศทั่วโลกยังคงต่อสู้ที่จะเอาเงินเพื่อให้ลดลง ดังนั้น แม้ว่าเงินเฟ้อของไทยจะลดลงในระยะสั้นๆ แต่ผมว่ายังเร็วเกินไปที่จะประกาศว่าเราชนะเงินเฟ้อแล้ว ในฐานะผู้ดำเนินนโยบาย จะชะล่าใจไม่ได้”

เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง

นายลักกะภพ พันธยานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค อปท.กล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ในระดับ 3.6% และปี 2567 ที่ 3.8% โดยเศรษฐกิจไทยปีนี้มีความสำคัญจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน ขณะที่ภาคการส่งออกฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จำนวนนักท่องเที่ยวไตรมาส 1 ปีนี้ มากกว่าที่คาดไว้ในเกือบทุกสัญชาติ โดย อปท.คาดว่าทั้งปีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ระดับ 29 ล้านคน และเพิ่มขึ้นเป็น 35.5 ล้านคนในปี 67 ขณะที่ภาคการส่งออกปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ -0.1% ซึ่งจะเห็นการขยายตัวได้ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง และคาดว่า การส่งออกไทยจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ที่ระดับ 3.6% ในปี 67

นายลักกะภพ กล่าวด้วยว่า ปัจจัยที่เป็นตัวสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในปีนี้เป็นจำนวนนักท่องเที่ยวมีมากกว่าที่คาดไว้ และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่มากกว่าที่คาด ขณะที่ยังมีปัจจัยเสี่ยง คือ เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาด และความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ